

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร</p>	<p>๑. จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็น หรือติชม ณ จุดบริการประชาชน ให้ประชาชนที่มาติดต่อหรือใช้บริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็น หรือติชมให้ประชาชนรับทราบ ทั้งทางเว็บไซต์ เพจหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจุดบริการ</p> <p>๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้แจ้งประชาชนแสดงความคิดเห็นในการใช้บริการ ณ จุดบริการ เพื่อรวบรวมสถิติและนำข้อติชมไปปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตจุดบริการประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการรับทราบช่องทางการร้องเรียน</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เพจของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ และจุดบริการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖</p>	<p>- รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>- ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนผู้มาติดต่อแสดงความคิดเห็นและติชม ณ จุดบริการ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบ</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์หน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนทราบ</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว</p>

<p>มาตรการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลลงเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี , รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี , รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี และ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 	<p>สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง</p>	<p>ต.ค.๖๕ – ก.ย.๖๖</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.ผู้อำนวยการกอง และ หัวหน้าสำนักปลัด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับปรุงเนื้อหา รายงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วน ๒.ผู้อำนวยการกอง และ หัวหน้าสำนักปลัด ติดตามผลการดำเนินการก่อนการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์หน่วยงาน 	<p>- ดำเนินการแล้ว</p>
--	--	------------------------------------	------------------------	---	--	------------------------

